

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Tên luận án: “*Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam*”

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 9 34 02 01

2. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huệ

3. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu

4. Những đóng góp mới của luận án:

- *Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:*

+ Luận án đã luận giải làm rõ các vấn đề lý luận tài chính cơ quan nhà nước, quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước như: khái niệm, nguyên tắc, nội dung quản lý. Đặc biệt luận án đã chỉ rõ đặc điểm quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước, chỉ rõ được các nhân tố chủ quan, khách quan cũng như tác động của nó đến quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước.

+ NCS đã nghiên cứu xây dựng được hệ thống các tiêu chí định lượng, định tính là cơ sở để đánh giá kết quả quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước một cách có căn cứ khoa học, mang tính thuyết phục. Từ đó xây dựng được khung lý thuyết, dựa vào đó để đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam.

- *Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:*

+ Luận án đã phân tích và đánh giá chi tiết thực trạng các nội dung quản lý tài chính tại KTNN Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022. Qua đó, đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại trong quản lý tài chính tại KTNN Việt Nam.

+ Đồng thời, Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước ở trong nước, quốc tế và rút ra 05 bài học kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo, vận dụng để hoàn thiện quản lý tài chính tại KTNN Việt Nam.

+ Trên cơ sở mục tiêu quản lý đặt ra và những hạn chế trong thực tiễn đã nêu, Luận án đề xuất 06 định hướng và 08 nhóm giải pháp có căn cứ khoa học, mang tính khả thi để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý tài chính tại KTNN Việt Nam

trong thời gian tới. Những đề xuất về định hướng và giải pháp này là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý KTNN Việt Nam cũng như các cơ quan nhà nước khác tham khảo, vận dụng trong quá trình quản lý tài chính tại đơn vị mình.

- *Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:*

+ Kiến nghị với Quốc hội tiếp tục giám sát KTNN trong việc thực hiện Đề án nâng cấp Ban Tài chính thành Vụ Tài chính với mục đích Vụ Tài chính là đơn vị cấp Vụ được đưa vào kế hoạch thành lập để kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN theo hướng chuyên nghiệp.

+ Kiến nghị với Chính phủ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước để tăng sự chủ động cho các cơ quan, khuyến khích những người làm việc hiệu quả./.

GVHD 1

Hà nội, ngày tháng năm 2023

GVHD2

Nghiên cứu sinh

PGS,TS Phạm Văn Liên

PGS,TS Nguyễn Đình Hựu

Nguyễn Thanh Huệ